



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

26 พฤษภาคม 2563

เวียดนามมีแนวโน้มดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น



ตามรายงานของกรมการลงทุนต่างประเทศเวียดนาม ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 ประเทศเวียดนามได้ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 12,330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาด COVID-19 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังสูงกว่าในปี 2561 และ 2560 เมื่อเงินลงทุนจากต่างประเทศเพียง 5,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงระยะเวลาสี่เดือนแรกของปี 2563 มีทั้งหมด 984 โครงการจากต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติโดยมีเงินทุน 6,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.1 ด้านจำนวนโครงการแต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 ด้านมูลค่า

บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่เชื้อระบาดซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามา ซึ่งนักลงทุนหลายรายอาจย้ายฐานออกจากประเทศจีนเนื่องจากค่าแรงที่สูงขึ้นและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ในขณะเดียวกัน เวียดนามในช่วงเวลาที่ผ่านมามีโรงงานต่างชาติและเงินย้ายฐานจากประเทศจีน ตัวอย่างเช่นในปี 2558 บริษัทซัมซุงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีและโอลิมปัสของญี่ปุ่นปิดโรงงานในเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนและย้ายการผลิตมาที่เวียดนาม ขณะนี้ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนและการระบาดของ COVID-19 สหรัฐฯ ต้องการนำการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงกลับประเทศ ซึ่งการทำเช่นนี้จะต้องปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทจากต่างประเทศหลายแห่งได้ย้ายจากประเทศจีนไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากการเก็บภาษีการส่งออกของสหรัฐฯ สำหรับสินค้าที่มาจากจีน ซึ่งเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้เลือกให้เป็นแหล่งลงทุนใหม่แทนประเทศจีน

นอกเหนือจากอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ำ เวียดนามยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดบริษัทระดับโลก เช่น ประชากรวัยหนุ่มสาว สภาพแวดล้อม นโยบายที่สนับสนุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นาย Nguyen Dinh Cung สมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลได้ระบุเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่บริษัทระดับโลกย้ายมาลงทุนที่เวียดนามคือ นักลงทุนต้องการความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดการพึ่งพากับตลาดบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญได้เน้นถึงความจำเป็นที่เวียดนามจะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน ต้องมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปิดกว้างและชัดเจน โปร่งใส ระบบการขนส่งที่ทันสมัย มีการเชื่อมโยงอย่างดี รวมทั้งระบบกฎหมายที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ซึ่งสอดคล้องกับกฎสากล นอกจากนี้ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูง ตลาดในประเทศขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น และอุปทานของอุตสาหกรรมสนับสนุนสำหรับธุรกิจต่างประเทศจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเช่นกัน

(จาก Viet Nam News / 26 พฤษภาคม 2563)

ผลกระทบ

เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เนื่องจากเวียดนามมีแรงงานจำนวนมากและค่าแรงต่ำ นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และระบบคลังสินค้าค่อนข้างดี รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง จะเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามอยู่ใกล้กับประเทศจีน จึงสะดวกสำหรับนักลงทุนในการเพิ่มโรงงานผลิตในเวียดนามเพื่อส่งออกไปยังจีน ตลอดจนการให้สิทธิทางภาษีต่างๆ แก่นักลงทุนชาวต่างชาติก็เป็นการส่งเสริมการลงทุนที่ช่วยให้เวียดนามเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้คาดการณ์ว่า จะมีการย้ายฐานการผลิตของโรงงานต่างๆ จากจีนมายังเวียดนามหลังจากระยะเวลาของ COVID-19 รายงานจาก Nikkei Asian Review ระบุว่าทาง Apple ได้ทำการย้ายฐานการผลิต AirPods บางส่วนจากจีนมายังเวียดนาม โดยที่เวียดนามจะมีการผลิต AirPods คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของกำลังการผลิตทั้งหมดหรือประมาณ 3 - 4 ล้านชิ้น เนื่องจาก Apple พยายามลดความเสี่ยงเรื่องห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ รวมไปถึงโรคระบาดโควิด-19 ที่ทำให้โรงงานในจีน ซึ่งเป็นฐานการผลิตทั้งหมดของ Apple หยุดดำเนินงานชั่วคราว

โอกาส/อุปสรรคของผู้ประกอบการไทย

จากการที่เวียดนามมีโครงการลงทุนจากต่างชาติมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป อสังหาริมทรัพย์ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า เป็นต้น โดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติต่างๆ จากจีนมายังเวียดนาม ซึ่งจะทำให้เวียดนามมีความต้องการสำหรับสินค้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตและการก่อสร้างมากขึ้น จึงจะเป็นโอกาสสำหรับ สินค้าไทยในการเข้าร่วม supply chain และเพิ่มการส่งออกสินค้าไทยในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มายังเวียดนาม